
กระทรวงอุตสาหกรรมพบนกัลงทุนชายแดนภาคใต ้
ยทุธศกัด์ิ คณาสวสัด์ิ 

สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 เม่ือสุดสปัดาห์ท่ีผา่นมา กระผมไดเ้ดินทางไปยงัจงัหวดัปัตตานี เพ่ือร่วมจดังานเสวนาเร่ือง  “กระทรวงอุตสาหกรรม
พบนกัลงทุน – หนุนการสร้างงาน “ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกบัสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ โรงแรม 
ซี เอส จงัหวดัปัตตานี  ในช่วงตอนเชา้ของวนัอาทิตยท่ี์ 22 กนัยายน 2556 ซ่ึงนบัเป็นการเดินทางไปยงัจงัหวดัน้ีเป็นคร้ังแรก 
 เม่ือเราเอ่ยถึงจงัหวดัปัตตานี ส่วนใหญ่หากไม่จาํเป็น กไ็ม่มีใครอยากไปเยีย่มเยอืนนกั เน่ืองจากมีข่าวเหตุการณ์ความ
รุนแรงบ่อยคร้ัง แต่การเดินทางไปคร้ังน้ีเม่ือสงัเกตการณ์ดู ก็ไม่น่ากลวัมากมายอยา่งท่ีคิด ตามถนนจากหาดใหญ่ไปยงัปัตตานี
เป็นทาง 4 เลนตลอดทาง มีรถยนตส์วนไปมาจาํนวนมาก แต่ก็มีด่านของทหารเป็นระยะๆ ฃ 
 สาํหรับช่วงเชา้ตรู่ก่อนเร่ิมงานเสวนา มีการจดังานวนัคาร์ฟรีเดยท่ี์ขา้งโรงแรม มีบรรดาประชาชนร่วมงานจาํนวนมาก 
มีการปล่อยขบวนรถจกัรยานกวา่ 200 คนั เพื่อรณรงคใ์นเร่ืองน้ี 
 ต่อมาในช่วงสาย เป็นการจดัเสวนาในหอ้งประชุม โดยกระทรวงอุตสาหกรรมไดใ้หค้วามสาํคญัอยา่งมาก ถึงกบัยก
คณะผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบัรัฐมนตรี ปลดักระทรวง รองปลดักระทรวง อธิบดี มาอยา่งคบัคัง่ เรียกง่ายๆ วา่แทบจะหมดกระทรวง 
จนโรงแรมซีเอสเตม็ บางส่วนตอ้งแบ่งไปพกัท่ีอ่ืน ซ่ึงวา่กนัวา่เป็นกระทรวงแห่งแรกท่ีจดัส่งผูบ้ริหารแบบเตม็อตัราศึกลงมายงั
พ้ืนท่ีจงัหวดัแดนภาคใต ้
 เม่ือเร่ิมแรกจดังาน กไ็ม่ไดห้วงัวา่การเสวนาจะมีผูเ้ขา้ร่วมมากนกั อยา่งมากกแ็ค่ 200 คนเท่านั้น แต่ สอ.บต. ไดใ้ห้
ความร่วมมืออยา่งเตม็ท่ี ทาํใหไ้ดรั้บความสนใจอยา่งมาก ตั้งแต่ระดบัรากหญา้ ระดบั SMEs จนถึงระดบับริษทัขนาดใหญ่ 
รวมถึงกงสุลใหญ่ของมาเลเซียซ่ึงประจาํในภาคใตก้เ็ขา้ร่วมดว้ย รวมแลว้มีผูเ้ขา้ร่วมกวา่ 500 คน จนเตม็หอ้งประชุม นอกจากน้ี 
สอ.บต. ยงัประสานงานการถ่ายทอดสดการเสวนาทางช่อง 11 ไปทัว่พ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง เพ่ือประชาสัมพนัธ์ใหก้วา้งขวางมาก
ยิง่ข้ึน กระทรวงอุตสาหกรรมตอ้งขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 การเสวนานอกจากจะนาํเสนอมาตรการพิเศษเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงปัจจุบนั
ครอบคลุม 4 จงัหวดั คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อาํเภอในจงัหวดัสงขลา คือ จะนะ นาทว ีสะบา้ยอ้ย และเทพา แลว้ 
ยงัมารับฟังขอ้คิดเห็นของนกัธุรกิจในพื้นท่ีอีกดว้ย เพ่ือท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมจะรวมรวมนาํเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือเร่งรัด
แกไ้ขต่อไป 
 สาํหรับปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน เป็นตน้วา่ ปัญหาขาดแคลนสตัวน์ํ้า ทาํใหโ้รงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ทะเลตอ้งลดการผลิตลง กระทบต่อการจา้งงาน ดงันั้น จะตอ้งเร่งเพ่ิมปริมาณสตัวน์ํ้า เช่น ก่อสร้างปะการังเทียมเพ่ิมมากข้ึน 
 ขณะเดียวกนันกัลงทุนเห็นวา่การดึงการลงทุนจากภายนอกค่อนขา้งลาํบากจนกวา่สถานการณ์จะสงบ ดงันั้น ในระยะ
สั้นควรเนน้ช่วยเหลือผูป้ระกอบการท่ีมีอยูแ่ลว้ใหข้ยายกิจการหรือสามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้ซ่ึงปัจจุบนับางโรงงานพร้อม
จะขยายกิจการ แต่ยงัคิดปัญหากฎระเบียบหลายอยา่ง เช่น ผงัเมือง ส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ จาํเป็นตอ้งแกไ้ขปัญหาโดยเร็ว นอกจากน้ี 
ยงัเสนอวา่รัฐบาลควรสนบัสนุนดา้นสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าและประกนัภยัอยา่งต่อเน่ืองและมากยิง่ข้ึนเพ่ือสนบัสนุนการลงทุน 
 สาํหรับในช่วงคํ่าวนัเดียวกนั มีการจดังานชกมวย “ไทยไฟต ์เอก็ซ์ตรีม รวมพลงัสร้างความสุขสู่ 3 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต"้ ณ สนามฟุตบอล เดอะ เรนโบว ์สเตเดียม จงัหวดัปัตตานี ซ่ึงประสบผลสาํเร็จอยา่งท่วมทน้ไม่แพก้นั มีผูค้นหลัง่ไหลเขา้
ชมจาํนวนมากกวา่ 2 หม่ืนคน เกินความคาดหมายเช่นเดียวกนั ซ่ึงตอนแรกหวัน่เกรงดว้ยซํ้ าวา่งานอาจจะโหลงเหลง ไม่มีใคร
กลา้มาดู  



 สาํหรับการจดังานชกมวยคร้ังน้ีนอกจากชมฟรีแลว้ ยงัอ่ิมทอ้งอีกดว้ย โดยหน่วยราชการในพื้นท่ีไดไ้ปจดัซ้ือผลไมซ่ึ้ง
เป็นของดีของจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เช่น เงาะ ลองกอง มาใหชิ้มฟรีอีกดว้ย ซ่ึงนอกจากเป็นการกระจายรายไดแ้ก่ชาวสวนแลว้ 
ยงัเป็นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผลไมใ้นพ้ืนท่ีเป็นอยา่งดีอีกดว้ย 
 สุดทา้ยน้ี ผลสาํเร็จของการจดังานทั้ง 3 งานดงักล่าวขา้งตน้ นบัวา่เป็นนิมิตรหมายท่ีดีวา่หากสถานการณ์ชายแดน
ภาคใตก้ลบัคืนสู่ความสงบสุขแลว้ เศรษฐกิจการลงทุนจะกลบัมาคึกคกัอีกคร้ังหน่ึง 
 
บทความตีพิมพใ์นหนงัสือพิมพโ์พสตท์ูเดย ์วนัท่ี 25  กนัยายน 2556 


